

# ดวงวงออนไลน์ (11 ตุลาคม 2556)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาของคนที่มีโอกาสไปอยู่ในต่างประเทศ

สัปดาห์นี้ ถึงคิวของคุณที่ใช้นามแฝงว่า ทรัพย์ธรณี เกิดวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 เวลา 10.10 น. จ.เชียงใหม่ เพศหญิง

คุณทรัพย์ธรณี ถามว่า ดิฉันจะมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศหรือไม่ ถ้าได้จะได้เดินทางภายในปีนี้ไหม หรือ เมื่อไหร่คะ

ถ้าจะว่าไป ดวงชะตาของคุณก็ถือว่า มีดาวดีอยู่หลายดวง แม้ว่าดาวบางดวงจะมีจุดเสียของมันอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่า ดาวเหล่านี้ย่อมจะต้องให้คุณแก่เจ้าชะตา ก่อน

ผมขอทำนายก่อนว่า คุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ ก่อนข้างจะเลี้ยงยากสักหน่อยตั้งแต่เกิด จนกระทั่งอายุประมาณ 6 ขวบ

นอกจากนี้ ดวงชะตาของคุณเป็นดวงพลัดพราก หมายความว่า จะพลัดพรากจากพ่อแม่ บุคคลเพศชาย และ เพศหญิง ลักษณะดาวแบบนี้ มักจะเป็นดวงชะตาของคนที่จะต้องไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ

เมื่อคุณถามว่าจะมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศหรือไม่ ก็ขอตอบว่า มีโอกาสครับ เพราะดาวหลายดวงโคจรเป็นคุณให้แก่ดวงชะตาของคุณครับ

โอกาสของคุณน่าจะเป็นในปีหน้า คือ ปีพ.ศ. 2557 หลังเดือนมกราคมไปแล้ว

แต่ก็ต้องบอกว่า กว่า你能ได้มา ก็ต้องต่อสู้มาก เหนื่อยมากพอสมควรกว่าจะสำเร็จ คุณจะต้องมีความแน่วแน่ในการมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย เพราะมีดาวมีโคจรมาขัดเช่นกัน

ข้อที่ 2 คุณทรัพย์ธรณีถามว่า ระหว่างเป็นอาจารย์ กับ เจ้าของธุรกิจ (ที่ไม่ใช่แบบขายตรงนะ) เส้นทางไหนเหมาะกับดิฉันมากกว่าคะ ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจควรจะทำสินค้าประเภทใดคะ

เนื่องจาก คุณไม่ได้บอกมาว่า คุณเรียนมาทางสาขาวิชาไหน แต่จากดวงชะตาของคุณ ผมคิดว่า คุณน่าจะเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใต้ดิน ที่เป็นของเหลว หรือ อาจจะเป็นวิชาธรณีตามนามแฝงของคุณที่ใช้ว่า ทรัพย์ธรณี

ในเมื่อคุณไม่ได้ให้รายละเอียดมา ผมจึงต้องใช้วิธีพิจารณาจากดวงดาวที่เข้มแข็ง ก็พอมองเห็นว่า สิ่งที่คุณน่าจะประกอบอาชีพตามดวงดาวในดวงชะตาก็คือ อาชีพที่เป็นครูอาจารย์ ที่ปรึกษา นักวิชาการ

เพราะคุณมีดาวคู่วิชาการ คือ คู่อาทิตย์(๑)พุธ(๔) ที่เข้มแข็งสนับสนุนด้วย

นอกจากนี้ คุณก็ยังมีดาวที่ให้คุณในเรื่อง การเจรจาประนีประนอมอยู่ด้วย การทำงานทางด้านกร เป็นที่ปรียาน่าจะดี

นอกจากนี้ คุณยังมีโชคดีทางด้านกรงานอีกด้วย

คำถามข้อที่ 3 ของคุณถามว่า เนื้อคู่ของคุณนั้นมีลักษณะอย่างไรคะ และจะมีโอกาสพบกันเมื่อไหร่คะ

โอกาสของคุณที่จะได้พบคนที่ถูกใจ ก็น่าจะเป็นต้นปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

เนื่องจากการดวงเรื่องคู่ของผมจะไม่ค่อยว่า คู่ที่จะได้แต่งงานเป็นคนรูปร่างสูงต่ำดำขาวอย่างไร เพราะคนเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จากผอมอาจจะเปลี่ยนเป็นอ้วน จากอ้วนเป็นผอม จากผิวขาว อาจจะดำเพราะทำงานกลางแดดได้ เหล่านี้เป็นต้น

แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือ ไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นใคร ขอให้คุณตระหนักไว้เสมอว่า ดวง เรื่องคู่ของคุณนั้น ก่อนข้างจะประาะบาง

ประกอบกับคุณเองก็มีบุคลิกแบบผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงคือ มั่นใจในตัวเองพอสมควร ดังนั้น โอกาสที่จะขัดแย้งกัน หรือ มีปากเสียงกันจึงเป็นไปได้สูง

ซ้ำดวงชะตาของคุณยังเป็นดวงแบบพลัดพรากจากผู้ชาย จึงมีความอ่อนไหวมากในเรื่องดวงคู่

สิ่งเหล่านี้ คุณสามารถปรับตัวให้ขัดดวงชะตาได้ด้วยการตระหนักในสิ่งเหล่านี้ และ รู้จักการ ประนีประนอมให้มาก ก็น่าจะประคับประคองชีวิตคู่ไปได้

ก็ขอให้คุณโชคดีในการพบเนื้อคู่ นะครับ อย่างไรก็ตาม หากได้ผลเรื่องการสอบชิงทุนการศึกษา แล้ว หรือ เรื่องคู่ ก็ช่วยส่งข่าวให้ทราบบ้างก็จะดีนะครับ

สุดท้ายนี้ ขอเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับ

ให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับต่อมต่างๆ หน้าอก และ ประจำเดือน เพราะมันซึบออกในด้วยชะตา ว่า เป็นจุดอ่อนของคุณ วิธีป้องกันก็คือ หมั่นให้นายแพทย์ตรวจ และ ตัวเองก็ต้องหมั่นสังเกตด้วย

หากยังมีคำถามอะไรก็เขียนเข้ามาคุยได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณ “ทรัพย์ธณิ” ให้ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ ครับ

# พจนานุกรมสัปดาห์หน้าครับ

